

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้ายังแกว่งตัวแคบ, รอปัจจัยชัดเจนขึ้นในตลาด

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้ายังแกว่งตัวในกรอบแคบต่อไป เพื่อรอความชัดเจนของปัจจัยเดิม และหาปัจจัยใหม่มาชี้ทิศทางที่ชัดเจน

*ยูโรในตลาดนิวยอร์กเวลานี้ ร่วงลงโดยได้รับผลกระทบจากความวิตกที่ว่าโปรตุเกสจะต้องขอรับความช่วยเหลือ หลังจากรัฐสภาปฏิเสธมาตรการรัดเข็มขัดของรัฐบาล

*การลงมติดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะทำให้รัฐบาลล้มลง โดยนายกรัฐมนตรีโฮเซ โสคราติสของโปรตุเกสประกาศลาออกจากตำแหน่งแล้วเมื่อวานนี้ และเตือนว่าโปรตุเกสจะเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรง

*ขณะที่ โฆษกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ(ไอเอ็มเอฟ) เผยว่าทางโปรตุเกสยังไม่ได้ติดต่อขอกู้เงินจากไอเอ็มเอฟ

*ปัจจัยที่ถ่วงยูโร ยังมาจากข่าวที่ว่า ผู้นำยุโรปจะตัดสินใจเกี่ยวกับการเพิ่มกองทุนเงินช่วยเหลือในเดือนมี.ย. ไม่ใช่ในสัปดาห์นี้ แต่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดว่า การปรับตัวลงของยูโร จะเป็นไปอย่างจำกัด ท่ามกลางคาดการณ์ที่ว่า อัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นในเขตยูโรโซน

*ปอนด์ปรับตัวลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังอังกฤษปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนี้ และเพิ่มเป้าหมายการกู้ยืม

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.262 บาท

*09.08 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.30/32 จาก 30.26/30 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.25/32 จาก 30.26/30 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 80.93/97 จาก 80.87 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.4080/84 จาก 1.4102 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"ตลาดยังเงียบ ๆ อยู่ ปัจจัยมันเยอะ แต่ไม่ได้มีอะไรชัดเจนมากมาย ยูโรอาจจะกตติณบ้าง แต่หุ้นเอเชียเข้านี้เปิดมาก็ยังบวกรอยู่ ก็ offset กันไป" ดีลเลอร์ กล่าว
เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้ยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบ ด้วยปริมาณการซื้อขายที่ไม่มากนัก เนื่องจากนักลงทุนยังคงรอดูความชัดเจนของปัจจัยเดิมที่มีอยู่ และหาปัจจัยใหม่มาชี้ตลาด

ขณะที่การปรับขึ้นของตลาดหุ้นภูมิภาคในเข้านี้ ยังช่วยหนุนทิศทางการไหลเข้าของเงินทุน และช่วยลดผลกระทบจากความวิตกเกี่ยวกับปัญหาหนี้ของยุโรปได้บางส่วน โดยคาดว่า เงินบาทวันนี้จะแกว่งตัวในกรอบ 30.20-30.35

Source: Bisnews

*อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร
มิใช่อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า
ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้